

ĐÔ THỊ HÓA LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG...

(Tiếp theo trang 1)

Quan triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 06-NQ/TW, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đó là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giao lưu được giữ gìn và phát huy. Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết đề ra đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Tập trung xây dựng,

phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu quả, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị. Phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương; đồng thời chỉ rõ hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những ý kiến thảo luận trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu; đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh: Quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn

thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, định kỳ kiểm tra, đánh giá thực hiện. Việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng; bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả. Để việc quản lý đô thị được thực hiện hiệu quả hơn, cần thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của trung ương; phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết, bảo đảm sát các nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng. Đồng thời, tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của người dân, Nghị quyết số 06-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

thách, cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Đảng bộ huyện Đông Hưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 321 đảng viên.

Dịp này, huyện Đông Hưng có 7 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 29 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 133 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 37 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 112 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi đảng. Mỗi đảng viên là một tấm gương cho nghị lực sống, chiến đấu, lao động trong gian khổ, chiến tranh cũng như trong hòa bình, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí đảng viên vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là những đồng chí luôn tích cực, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, hoàn thành các nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

* Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

và nhân dân đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn đã tặng 250 suất học bổng tổng trị giá hơn 850 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 máy tính, gần 6.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ 800 triệu đồng để xây dựng 7 nhà tình nghĩa; tổ chức hơn 1.200 buổi ra quân vệ sinh môi trường; tu sửa, bê tông hóa hơn 15km đường giao thông; tổ chức 145 hoạt động về nguồn, tặng 4.126 suất quà cho các em thiếu nhi. Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại các mô hình thành niên phát triển kinh tế, kết nối để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế. Về công tác tổ chức đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, đến ngày 16/5, toàn tỉnh có

452/513 đoàn cơ sở tổ chức đại hội; đại hội đoàn thanh niên cấp huyện, thành phố đạt tiến độ thành công trước ngày 15/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh dự kiến tổ chức trước ngày 15/10/2022. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đang được các cấp bộ đoàn triển khai, dự kiến khởi động vào cuối tháng 5. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp của thế hệ trẻ. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần bám sát, vận dụng sáng tạo chương trình, nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để thực hiện;

mỗi cán bộ đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tìm ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực để củng cố tổ chức đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm tới công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, cần đặc biệt coi trọng chất lượng nhưng cũng không coi nhẹ số lượng. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tập trung đổi mới, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như: công tác giáo dục thanh thiếu nhi; tổ chức phong trào thanh niên hiệu quả; hoàn thành số hóa dữ liệu đoàn viên, chú ý sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, số lượng, chất lượng đoàn viên từ tình huống suốt về đến xã, phường, khu dân cư... Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu những ý tưởng trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần được các cấp bộ đoàn thực hiện ngay trong năm nay, từ đó có cơ sở thực tiễn triển khai trong nhiệm kỳ tới. Tỉnh đoàn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội lần này phải thực sự là đại hội của chuyển đổi số, bảo đảm sự trẻ trung, hiệu quả. Hoạt động chào mừng thành công đại hội phải mang tính hành động, tạo hiệu ứng cụ thể cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Trước đó, sáng ngày 18/5, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tới thăm một số mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy và thành phố Thái Bình.

Giải ngân hơn 2.319 tỷ đồng cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Sáng ngày 18/5, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, từ ngày 27/4/2022 đến nay, Ngân hàng CSXH đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng với số tiền hơn 2.319 tỷ đồng; trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.033 tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 146 tỷ đồng với 12.554 khách hàng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải

tạo, sửa chữa nhà ở 140 tỷ đồng với 794 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 320 triệu đồng với 4 khách hàng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đó đã giúp hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 40.000 lao động; trang bị hơn 16.000 máy tính, trang thiết bị phục vụ học tập cho học sinh, sinh viên; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 794 nhà ở; hỗ trợ 4 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phục hồi hoạt động sau đại dịch Covid-19. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình để bảo đảm chính sách tín dụng an toàn, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao Ngân hàng CSXH và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP phục vụ yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời yêu cầu thời gian tới Ủy ban

Dân tộc và Bộ Y tế có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Ngân hàng CSXH tổ chức triển khai thực hiện tốt chi tiêu kế hoạch dự nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các địa phương có trách nhiệm quan tâm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP với các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của từng lĩnh vực, cơ sở để đưa chính sách đi vào thực tiễn. Các cơ quan truyền thông phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của chính sách để mọi người dân đều biết và tham gia thụ hưởng.

MINH HƯƠNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH TIẾP DÂN CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁNG 5 NĂM 2022

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1254-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo số 319-TB/TU, ngày 28/12/2021 thông báo Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2022; trong đó, tháng 5/2022 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân vào ngày 25/5/2022 (Thứ Tư) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tuy nhiên, ngày 25/5/2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự họp Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV nên lịch tiếp dân tháng 5 năm 2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được chuyển sang ngày 20/5/2022 (Thứ Sáu). Địa điểm tiếp công dân giữ nguyên như Thông báo đã ban hành (tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - Số 360, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình). Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân biết và thực hiện.

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lê Quý Đôn

Sáng ngày 18/5, Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tổ chức tọa đàm xây dựng và phát triển câu lạc bộ trong bối cảnh mới. Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ Lê Quý Đôn từ 14 hội viên đã phát triển lên 577 hội viên. Câu lạc bộ luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh; thường xuyên đổi mới các hoạt động có chiều sâu từ nội dung, hình thức đến chất lượng hoạt động. Cán bộ, hội viên Câu lạc bộ luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ; thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; việc phát triển hội viên mới còn gặp khó khăn; hội viên cần làm gì để thực hiện được nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội khi có quan tâm quyền yêu cầu... Thông qua tọa đàm để ra các giải pháp phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ, hội viên trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.



Hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Ảnh từ liệu

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (Ngày 17/5/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

Table with 4 columns: TT, Đơn vị hành chính, and Phân loại cấp độ dịch (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4). Row 1: Xã, phường, thị trấn; 260, 0, 0, 0.

THÔNG BÁO

Công ty Luật TNHH Một thành viên Tâm Thanh Bình, trụ sở tại: Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như sau: Tên gọi mới: Công ty Luật TNHH Một thành viên Thái Phong Địa chỉ trụ sở mới: Số 66, phố Kỳ Đông, TDP Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo ĐKKH số: 08/02/0032/TP/ĐKKH do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2020, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 28/04/2022. Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Dung HKTT: Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chứng chỉ hành nghề Luật sư số: 15567/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/06/2018. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật sư. CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI PHONG

Advertisement for COVID-19 testing services. Title: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3631.398. Content: Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/5. Thế giới: Hơn 523 triệu người mắc Covid-19. Việt Nam: Đã tiêm hơn 2,7 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thái Bình: Đã tiêm 41.661 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19: Sở Y Tế: 0969.851.212, 0227.3640.786; TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885.